

Hung Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 119 /BC-ĐĐBQH

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kế thừa và phát huy các kinh nghiệm, kết quả được của năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Năm 2021 cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại tỉnh Hưng Yên, cuộc bầu cử đã tổ chức thành công tốt đẹp đúng theo quy định của pháp luật, diễn ra trong không khí dân chủ, đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 (có hơn 89 vạn cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt 98,03%).

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với hoạt động lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội đã nhanh chóng tiếp cận phương thức làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tra cứu, nghiên cứu... để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu. Sự chủ động nghiên cứu của từng đại biểu trong Đoàn đã góp phần quan trọng vào nội dung thảo luận tại Tổ, thảo luận trực tuyến và trên Hội trường. Các ý kiến tham gia đảm bảo tính thực tiễn, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao. Nội dung được đại biểu chọn chất vấn tại kỳ họp là những vấn đề bức xúc, nổi cộm của tỉnh và xã hội quan tâm; qua đó đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, được Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp thu, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện.

Đối với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp để giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri và nhân dân



quan tâm, góp phần cùng tỉnh Hưng Yên hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,52%, tổng thu ngân sách nhà nước 17.300 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước 12.601 tỷ đồng, đạt 102% dự toán giao; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 87,7 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 63,67% - nông nghiệp, thủy sản chiếm 8,68% - thương mại, dịch vụ chiếm 27,65%.

### A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên khóa XIV và khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri toàn tỉnh bầu ngày 23 tháng 5 năm 2021, có 07 đại biểu, được bầu tại 03 đơn vị bầu cử, đảm bảo đủ về số lượng, đúng theo cơ cấu Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó:

- Đại biểu Quốc hội là nữ: 02 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội là nam: 05 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương: 04 đại biểu (*đại biểu Trung ương gồm 03 đại biểu; 01 đại biểu từ địa phương chuyển lên từ tháng 09/6/2021 đồng chí Đỗ Tiến Sỹ được điều động chuyển công tác và giữ vị trí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam*);
- Đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương: 03 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội tái cử: 04 đại biểu (*04 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương*).

Ngày 23/7/2021, tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV đã bầu và phê chuẩn đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn ĐBQH tỉnh; 06 đại biểu Quốc hội trong Đoàn là thành viên của các Ủy ban của Quốc hội (*đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Ủy viên Ủy ban Xã hội; đồng chí Nguyễn Đại Thắng: Ủy viên Ủy ban Đối ngoại; đồng chí Đào Hồng Vận: Ủy viên Ủy ban Kinh tế; đồng chí Vũ Hồng Luyến: Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục; đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; đồng chí Phạm Đình Toàn: Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách*). Cũng tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã cùng với các vị đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự, nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý



ngĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; phê chuẩn 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện thủ tục tuyên thệ, thể hiện mạnh mẽ sự quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

## **I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT**

### **1. Việc triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật tại địa phương**

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 8 Hội nghị lấy ý kiến các sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh tham gia, góp ý vào 08 dự án Luật, bao gồm:

- Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) - Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự - thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia - thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ - cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật Điện ảnh (sửa đổi) - cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) - cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
- Luật Cảnh sát cơ động - cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Luật đất đai 2013; thực hiện hình thức họp đồng thuê chuyên gia, cộng tác viên pháp luật để tập hợp trí tuệ của những người có chuyên môn sâu, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng pháp luật.

Công tác lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật được chú trọng về chất lượng, tập trung làm rõ những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, vướng mắc, bất cập, cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp xây dựng các dự án Luật, nhiều nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo tiếp thu và đánh giá cao.



## **2. Công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp**

Tại kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham dự đầy đủ các phiên thảo luận Tổ, thảo luận trực tuyến và ở Hội trường cũng như các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, đề cao trách nhiệm của đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu 10 lượt ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến và thảo luận tại Hội trường, 15 lượt ý kiến vào 61 nội dung tại các phiên thảo luận tổ. Các ý kiến phát biểu có chất lượng, tính phản biện và thực tiễn cao, là cơ sở cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT**

### **1. Giám sát tối cao**

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung; trong 2,5 ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 4 lượt chất vấn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế đất nước; nhiều nội dung được các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp tại Hội trường, một số nội dung trả lời bằng văn bản, được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo với cử tri và nhân dân tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn tổ chức, đồng thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi và giám sát.

### **2. Giám sát chuyên đề tại địa phương**

Thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã triển khai các nội dung giám sát chuyên đề, ban hành kế hoạch giám sát, yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng giám sát báo cáo theo đề cương gửi kèm. Các nội dung giám sát chuyên đề:

- *Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành;*

- *Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021;*

- *Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.*

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn phối hợp tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức:

- *Giám sát việc thực hiện chủ trương cho mỗi xã đấu giá quyền sử dụng đất 3ha tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh;*



- Giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách;

- Giám sát công tác quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 của Ban Văn hóa Xã hội;

- Giám sát tình hình thi hành pháp luật trong thi hành án treo và cải tạo không giam giữ của cơ quan thi hành án hình sự và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh của Ban Pháp chế;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh của Ban Pháp chế.

### III. VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

#### 1. Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Thông báo tiếp công dân năm 2021, phân công các vị ĐBQH công tác tại địa phương thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra, ĐBQH tỉnh còn thực hiện tiếp công dân trong trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở làm việc.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đầy đủ quy trình các bước theo quy định của pháp luật. Các đơn thư gửi đến được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, phân loại và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 107 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đến, trong đó đơn của công dân trong tỉnh 54 đơn, đơn ngoài tỉnh 53 đơn; chuyển 32 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 75 đơn (do trùng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đến).

Từ ngày 20/7/2021 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận và xử lý 62 đơn thư, trong đó chuyển 32 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 30 đơn. Trong đó đã có 06 đơn được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và báo cáo kết quả tới Đoàn ĐBQH tỉnh, thông báo đến công dân, còn 26 đơn thư đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.



## 2. Về công tác tiếp xúc cử tri

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Quy chế số 797/QCPH-TTHĐND-ĐĐBQH-BTTUBMTTQVN ngày 19/10/2021 của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng các hình thức phù hợp thích ứng an toàn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (*trực tuyến và trực tiếp*). Sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, thực hiện Hướng dẫn số 29/HD-UBTVQH15 ngày 28/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh đã kịp thời thông tin kết quả kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri, nhân dân qua Đài Truyền hình, Báo Hưng Yên, bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, Đoàn đã tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân qua Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp. Trước và sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu chính kết nối đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Tại 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV, tổng số có 2.217 lượt cử tri tham dự. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tới nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp 19 ý kiến, kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan của Trung ương; tập trung vào các nhóm vấn đề: chế độ chính sách, môi trường, giao thông vận tải, văn hóa - xã hội, pháp luật. Các văn bản trả lời được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và cử tri của tỉnh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên đăng kết quả trả lời kiến nghị để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

### B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

#### I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật trình Quốc hội thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khóa XV theo nguyên tắc và phương thức sau:

- Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự án luật bảo đảm thể chế hóa đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng cũng như yêu cầu quản lý xã hội đặt ra;



- Quy trình lấy ý kiến đều tuân thủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật;

- Tổ chức hội nghị mời chuyên gia; đại diện các sở, ngành có liên quan; huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào các dự án luật hoặc ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu làm cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp với Ban soạn thảo;

- Các vị đại biểu Quốc hội chủ động nắm bắt tình hình thực tế, thu thập thông tin tư liệu, đổi mới cách lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý chuyên ngành; mở rộng việc lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến dự án, kết hợp với đi khảo sát thực tế để làm căn cứ tham gia ý kiến có chất lượng, sát thực tiễn tại các phiên họp của Quốc hội;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến tham gia tại địa phương, báo cáo các cơ quan của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại các kỳ họp năm 2022.

## **II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT**

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động cử đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; xây dựng kế hoạch và triển khai những nội dung mà Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giám sát tại địa phương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn với Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng kế hoạch.

- Phân công các vị đại biểu Quốc hội chủ động nghiên cứu những nội dung có liên quan và tham gia đầy đủ các chương trình giám sát của Đoàn tổ chức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Luật.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát với các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

## **III. CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN**

### **1. Công tác tiếp xúc cử tri**

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBND Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan, tổ chức

các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của Luật.

Giữa các kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo các lĩnh vực và nhóm đối tượng cử tri; các vị đại biểu Quốc hội chủ động tăng cường các buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc và gặp gỡ tiếp xúc cá nhân hoặc nhóm cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội.

Qua các cuộc tiếp xúc, Văn phòng tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo kịp thời Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam theo quy định.

## **2. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân**

Tiếp tục duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Xây dựng lịch tiếp công dân, phân công các đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương vào thứ 5 hàng tuần, trực và tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thực hiện tốt việc theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân mà đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

## **IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**


- Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã triển khai và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; nội quy kỳ họp Quốc hội;

- Tham gia các đoàn công tác, hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội tổ chức, dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, HĐND huyện khi được mời. Tham gia đóng góp tích cực vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của tỉnh.

- Trước các kỳ họp Quốc hội, sau khi tiếp xúc cử tri, Đoàn tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để trao đổi một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời nắm bắt thông tin về kinh tế - xã hội của địa phương. Phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn Quốc hội.



- Triển khai thực hiện nội dung chương trình công tác năm 2021 theo kế hoạch và thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động thực tiễn tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Công tác đại biểu; } để báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; }
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CTQH;
- Lưu: VT

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Đại Thắng**